



# Ra mắt ca khúc "Tôi thương mẹ tôi"

Thứ hai, 03/06/2024 16:09



*(ĐCSVN) - Chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), NSUT Hoàng Tùng sẽ cho ra mắt sản phẩm âm nhạc đầy ý nghĩa "Tôi thương mẹ tôi" do nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung sáng tác.*



*"Tôi thương mẹ tôi" - ca khúc dành tặng mẹ nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6.*

Với ca từ giản dị nhưng sâu sắc, "Tôi thương mẹ tôi" hứa hẹn mang đến cho người nghe nhiều cung bậc cảm xúc.

Chia sẻ về tác phẩm âm nhạc mới nhất của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung, NSUT Hoàng Tùng cho biết, âm nhạc của Nguyễn Thành Trung thiên về cảm xúc hơn là bút pháp, nên nhịp điệu và cường độ trong tác phẩm của anh thể hiện rất rõ ở từng câu hát, ẩn tượng ở hình ảnh người mẹ lam lũ, gánh gồng chăm lo cho con, cho gia đình.

"Mẹ là đề tài muôn thuở trong thơ ca cũng như trong âm nhạc, bởi lẽ dù bạn là ai, bạn được sinh ra từ đâu thì đều không thể không nhớ về nguồn cội của mình. Dù có khôn lớn bao nhiêu thì khi trở về bên mẹ, chúng ta lại trở thành những đứa con bé bỏng, những người mẹ vẫn luôn dành tình yêu vô bờ bến cho những đứa con của mình" - NSƯT Hoàng Tùng cho biết.

"Tôi thương mẹ tôi" là tác phẩm thứ 3 NSƯT Hoàng Tùng cộng tác hát nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung sau thành công của 2 ca khúc "Tôi đi", "Anh sẽ đến khi bình minh".

"Âm nhạc của Nguyễn Thành Trung thiên về cảm xúc hơn là bút pháp, nên nhịp điệu và cường độ trong tác phẩm của anh thể hiện rất rõ ở từng câu hát, ẩn tượng ở hình ảnh người mẹ lam lũ, gánh gồng chăm lo cho con, cho gia đình. Ca từ giản dị nhưng sâu sắc, giai điệu giàu cảm xúc và rất khác với những ca khúc của nhạc sĩ mà tôi đã thể hiện trước đây. Tôi nhìn thấy hình ảnh của mẹ tôi, của tôi trong ca khúc..." - NSƯT Hoàng Tùng bày tỏ thêm.

Cũng bởi đồng cảm với tác giả của ca khúc nên NSƯT Hoàng Tùng đã nghiên cứu kỹ ca khúc để thể hiện tác phẩm tốt nhất có thể. Anh mời nhạc sĩ Vũ Mạnh Cường phối khí trên tinh thần semi-classical (bán cổ điển) và thêm tiếng đàn bầu mềm mại để ca khúc vừa có sự sang trọng vừa mang hồn cốt văn hóa truyền thống Việt Nam.



*Ca khúc được thể hiện qua giọng hát đầy cảm xúc của NSUT Hoàng Tùng.*

Nói về tác phẩm mới của mình, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung chia sẻ rằng, "Tôi thương mẹ tôi" nằm trong loạt ca khúc mình viết về chủ đề cha mẹ và gia đình. Người mẹ trong tác phẩm có nhiều hình ảnh của mẹ tôi những tháng năm vất vả, hết lòng vì gia đình, con cái.

Trong số các ca sĩ từng cộng tác với Nguyễn Thành Trung như: NSND Quốc Hưng, NSƯT Hoàng Tùng, ca sĩ Lê Anh Dũng, Quang Hà, Đông Hùng, Mai Diệu Ly, Tô Ngọc Hà..., nhạc sĩ lựa chọn NSƯT Hoàng Tùng thể hiện tác phẩm "Tôi thương mẹ tôi" bởi có sự đồng điệu về tâm hồn với những suy nghĩ cùng trang lứa.

Theo đó, ca khúc "Tôi thương mẹ tôi" lần đầu tiên được NSƯT Hoàng Tùng thể hiện trong chương trình "Giai điệu kết nối" nhằm chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) phát sóng trên kênh VTV1./.

TT

## CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chiêm ngưỡng sự kỳ diệu của thủy tinh Séc

Khám phá nét hoang sơ Cao Bằng

Tổ chức cuộc thi "Giọng hát hay Hà Nội năm 2024"

Phát động cuộc thi sáng tác truyện tranh

Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội sông nước TP Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội trái cây Nam Bộ

Phát hành bộ tem "Truyện cổ tích Việt Nam: Cây tre trăm đốt"

## Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Họ và tên

Email

Lời bình

0/1000



Xác thực

Tôi không phải là người máy

reCAPTCHA

[Bảo mật](#) - [Điều khoản](#)

Gửi bình luận

## 📺 TRUYỀN HÌNH



**BẢN TIN THỜI SỰ NGÀY 3/6/2024**

**TIN ĐỌC NHIỀU**

Thế giới tuần qua: Triển vọng mờ nhạt

Khởi động giai đoạn 2 Giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia 2024

Sôi nổi Ngày hội giao lưu văn hóa Ấn Độ

BSR: Kỷ niệm 27 năm "một chặng đường"

Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2

Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội sông nước TP Hồ Chí Minh

Thành đoàn TP Hồ Chí Minh ra quân Chiến dịch tình nguyện hè 2024

Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ TP Cần Thơ

Thời sự	Tiêu điểm
Lãnh đạo đảng, Nhà nước	Xây dựng Đảng
Tư tưởng – Văn hóa	Kinh tế
Xã hội	Nói hay đừng
Khoa giáo	Pháp luật
Cùng bàn luận	Bạn đọc
Thể thao	Ảnh
Biển đảo Việt Nam	Chuyện lạ đó đây
Đối ngoại	Thế giới
Người Việt Nam ở nước ngoài	Quốc phòng - An ninh
Truyền hình, phát thanh	Tư liệu – Văn kiện
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Những việc cần làm ngay	Học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh

Liên kết website ▾



© Quảng cáo

RSS

Giới thiệu

**CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM**

Tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trên mạng internet

**CƠ QUAN CHỦ QUẢN: BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG**

Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08 048161 / 08 048162; Fax: 08 044175;

E-mail: toasoan@dangcongsan.vn

Giấy phép số: 373/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

Chịu trách nhiệm nội dung:

Tổng Biên tập: **TS. Nguyễn Công Dũng**

Phó Tổng Biên tập: **Nhà văn Đỗ Thị Thu Hiền; ThS. Phạm Đức Thái**

Ủy viên Ban Biên tập: **ThS. Vũ Diệu Thu; CN. Lương Thị Thanh Hoa; TS. Nguyễn Thị Mai Phương**